

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/๕๕๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ตามที่จังหวัดอุดรดิตถ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาคู่มือการบันทึกระบบรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และให้บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และเงินทุนสำรอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรือถุงยังชีพ หรือด้านอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบในระบบรายงาน <http://covidhelp.moi.go.th> ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ในระบบรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังรายงานข้อมูลไม่ครบทุกแห่ง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และรายงานเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมิได้มีการดำเนินการดังกล่าว ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข “๐” (ศูนย์) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : นายภูวนาส สุทธิล ๐๘ ๗๘๔๓ ๘๗๗๒

Change
For Good
เปลี่ยนเพื่อพัฒนา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๒๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาคู่มือการบันทึกระบบรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และให้บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรือถุงยังชีพ หรือด้านอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามแบบในระบบรายงาน <http://covidhelp.moi.go.th> นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ในระบบรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังรายงานข้อมูลไม่ครบทุกแห่ง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว และกำชับให้รายงานเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข "๐" (ศูนย์) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน อิศวรรณ กรรณรงค์ ๐๘๙-๙๒๕-๒๖๐๑